



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส่วนอำนวยการ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๐๑๖

ที่ ทส ๑๖๐๕.๒๒/ว ๔๑๒ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก

ผู้อำนวยการกองการอนุญาต

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานจริยธรรม

สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ ๕ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการมาเรียนเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดสามารถดูได้ทางเว็บไซต์ <https://www.forest.go.th/protect>

สำหรับสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าเพื่อทราบ และแจ้งให้ผู้มีรายชื่อตามคำสั่งดังกล่าวทราบและปฏิบัติ

(นายทรงศักดิ์ กิตติธรากรณ)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า



คำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  
ที่ ๕ /๒๕๖๗  
เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

ตามคำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ ๓๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ นั้น

สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าพิจารณาแล้ว เพื่อความเหมาะสมและประโยชน์แก่ทางราชการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการโดยปฏิบัติราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด จำนวน ๑ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงนาม) ทรงศักดิ์ กิตติธากรณ์

(นายทรงศักดิ์ กิตติธากรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

สำเนาถูกต้อง

ส.ต.อ.หญิง

(บุญภา ชุมทอง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

บัญชีรายละเอียดให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

แนบท้ายคำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ ๕ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	เลขที่ตำแหน่ง	ให้ไปปฏิบัติราชการ	หมายเหตุ
๑	ว่าที่ร้อยตรีสุทธธวีร์ จรุงเกียรติวัฒนา	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	๒๖๕๔	ส่วนควบคุมไฟป่า - ประจำฝ่ายวิชาการควบคุมไฟป่า	
				จำนวน ๑ ราย	